

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

---

**BÁO CÁO**  
**CÔNG TÁC CỦA NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN**  
**TỈNH QUẢNG TRỊ**

**TẠI KỲ HỌP THỨ 2 HĐND TỈNH KHOÁ VI**

---

**Đông Hà, tháng 7 năm 2011**

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG TRỊ

Đông Hà, ngày 13 tháng 7 năm 2011

Số 180/BC-VKS-VP

## BÁO CÁO

CÔNG TÁC CỦA NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2011

Tại kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VI

Chúng tôi xin báo cáo trước Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2011.

### I-CÔNG TÁC THỰC HIỆN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ KIỂM SÁT :

Sáu tháng đầu năm 2011, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tiếp tục ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; tuy nhiên, số lượng án mới khởi tố trong kỳ tăng so với cùng kỳ năm trước; diễn biến tội phạm ở một số lĩnh vực cũng như tính chất, hành vi của tội phạm vẫn còn phức tạp, liên quan đến nhiều địa bàn trong nước, gây không ít khó khăn cho hoạt động điều tra; đối tượng phạm tội là người chưa thành niên có chiều hướng gia tăng, thiệt hại về tài sản ngày càng lớn trong những vụ án về lĩnh vực kinh tế. Trong kỳ, Cơ quan điều tra đã khởi tố mới 227 vụ/293 bị can (tăng 16 vụ/46 bị can so với 6 tháng đầu năm 2010). Cụ thể :

-Tội phạm về ma tuý: 15 vụ/22 bị can (tăng 5 vụ/9 bị can), đều thuộc trường hợp vận chuyển, tàng trữ, mua bán Hêrôin với số lượng nhỏ.

-Tội phạm về kinh tế: 128 vụ/151 bị can (tăng 1 vụ/25 bị can), tập trung vào một số loại tội như: Tội trộm cắp tài sản 102 vụ/120 bị can; Tội cướp tài sản 8 vụ/13 bị can; Tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản 10 vụ/8 bị can...

-Tội phạm về trật tự an toàn xã hội: 82 vụ/117 bị can (tăng 8 vụ/9 bị can). Tập trung vào một số loại tội như: Tội cố ý gây thương tích 35 vụ/49 bị can; Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ 30 vụ/36 bị can; Tội vận chuyển mua bán trái phép vật liệu nổ 4 vụ/4 bị can; Tội đánh bạc 5 vụ/26 bị can ...

-Tội phạm về tham nhũng: Khởi tố mới 2 vụ/2 bị can về tội Tham ô.

-Tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp: Khởi tố mới 1 bị can.

## II-KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM SÁT:

### 1.Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự:

Viện kiểm sát hai cấp đã tăng cường công tác phối, kết hợp với các cơ quan tư pháp và các cơ quan hữu quan trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; tổ chức và tham gia các cuộc họp giữa ba ngành Công an- Kiểm sát - Tòa án để trao đổi, rút kinh nghiệm trong công tác giải quyết các vụ án; thực hiện tốt việc nghiên cứu nội dung vụ việc, chủ động yêu cầu Cơ quan điều tra thực hiện đúng các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, đảm bảo việc áp dụng pháp luật được chính xác từ giai đoạn khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

#### 1.1)Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự:

*Việc nắm, quản lý, kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiểm sát việc khởi tố và các hoạt động điều tra:* Viện kiểm sát hai cấp tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm của các cơ quan chức năng; phối hợp với các cơ quan hữu quan thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp liên ngành trong việc quản lý, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm; đã tiếp nhận đầy đủ và quản lý chặt chẽ mọi tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; định kỳ tổ chức kiểm sát trực tiếp công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm của cơ quan điều tra cùng cấp, thông qua công tác kiểm sát đã ban hành 3 bản kiến nghị yêu cầu cơ quan điều tra khắc phục vi phạm thời hạn xử lý tố giác tin báo tội phạm. Viện kiểm sát đã thực hiện kiểm sát chặt chẽ việc khởi tố vụ án hình sự; phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, việc áp dụng, thay đổi, huỷ bỏ các biện pháp ngăn chặn; nâng cao trách nhiệm trong công tác kiểm sát việc khởi tố, không khởi tố vụ án, bị can, đảm bảo tính khách quan và có căn cứ của các quyết định. Thông qua công tác kiểm sát đã ban hành văn bản yêu cầu cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố 2 vụ án, 2 bị can; ra quyết định huỷ bỏ biện pháp tạm giam 8 trường hợp; Viện kiểm sát không phê chuẩn lệnh bắt tạm giam 1 trường hợp.

*Về tiến độ và chất lượng công tác kiểm sát điều tra:* Viện kiểm sát 2 cấp thụ lý kiểm sát điều tra 298 vụ/369 bị can (số mới 227 vụ/293 bị can). Cơ quan điều tra đã kết thúc điều tra chuyển VKS đề nghị truy tố 183 vụ/324 bị can; đình chỉ điều tra 9 vụ/23 bị can; tạm đình chỉ điều tra 35 vụ/ 6 bị can.

Tổng số án VKS 2 cấp thụ lý giải quyết 202 vụ/359 bị can (mới 183 vụ/324 bị can). VKS đã truy tố chuyển Tòa 178 vụ/311 bị can, đình chỉ 5 vụ/7 bị can; tạm đình chỉ 1 vụ/1 bị can. Trong kỳ, VKS trả hồ sơ cho Cơ quan điều tra để yêu cầu điều tra bổ sung 11 vụ, tăng so với cùng kỳ năm trước 6 vụ.

*Về giải quyết các vụ án trọng điểm:* Viện kiểm sát 2 cấp đã phối hợp với cơ quan điều tra, Tòa án cùng cấp xác định 5 vụ án trọng điểm (tăng 2 vụ so với cùng kỳ năm trước). Lãnh đạo 3 ngành đã tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ

điều tra, truy tố và đưa ra xét xử, góp phần nâng cao tác dụng đấu tranh phòng, chống tội phạm.

### **1.2) Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự:**

-Viện kiểm sát hai cấp thụ lý kiểm sát xét xử sơ thẩm 207 vụ/350 bị cáo (mới 178 vụ/311 bị cáo). Tòa án đã đưa ra xét xử 179 vụ/286 bị cáo, trong đó xét xử lưu động 85 vụ. Trong kỳ, có 7 vụ Tòa án trả hồ sơ cho VKS yêu cầu điều tra bổ sung (bằng cùng kỳ năm trước).

-Thụ lý kiểm sát xét xử phúc thẩm 37 vụ/43 bị cáo (mới 29 vụ/35 bị cáo). Tòa án đã đình chỉ xét xử 5 vụ/6 bị cáo do VKS rút kháng nghị và bị cáo rút kháng cáo trước khi mở phiên tòa; đưa ra xét xử 28 vụ/30 bị cáo; quan điểm xét xử giữa Viện kiểm sát và Tòa án cơ bản thống nhất.

-Kiểm sát xét xử giám đốc thẩm: Thụ lý mới 1 vụ/1 bị cáo (do VKS tỉnh kháng nghị); kết quả xét xử chấp nhận toàn bộ kháng nghị của VKS, huỷ án sơ thẩm để xét xử lại.

Về công tác kháng nghị: Viện kiểm sát 2 cấp kháng nghị phúc thẩm 5 vụ/6 bị cáo; VKS tỉnh kháng nghị giám đốc thẩm 1 vụ/1 bị cáo. Kết quả giải quyết: VKS tỉnh rút kháng nghị 3 vụ/4 bị cáo; Tòa án đưa ra xét xử 3 vụ/3 bị cáo đều chấp nhận kháng nghị của VKS.

Viện kiểm sát hai cấp đã chú trọng nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố của Kiểm sát viên tại phiên tòa, chuẩn bị tốt luận tội, đề cương xét hỏi và chủ động trong việc thẩm vấn, tranh luận tại phiên tòa; đảm bảo việc xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

## **2. Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù; công tác kiểm sát thi hành án hình sự:**

### **2.1) Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù**

Nhìn chung, các Nhà tạm giữ và Trại tạm giam, Trại giam của cơ quan Công an đã thực hiện tốt công tác tạm giữ, tạm giam và cải tạo. Tất cả các trường hợp bắt tạm giữ, tạm giam đều có căn cứ và đúng quy định của pháp luật. Tỷ lệ người bị bắt tạm giữ khởi tố hình sự cao; không có trường hợp nào bị tạm giữ, tạm giam quá hạn; các chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam và cải tạo đều được thực hiện theo đúng quy định. Viện kiểm sát hai cấp tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy chế phối kết hợp với UBMTTQ trong công tác kiểm tra nhà tạm giữ, Trại tạm giam của cơ quan Công an; duy trì kiểm sát thường kỳ và bất thường Nhà tạm giữ, Trại tạm giam của cơ quan Công an cùng cấp 32 lần có kết luận bằng văn bản, thông qua công tác này đã phát hiện và ban hành kết luận kiến nghị yêu cầu khắc phục một số vi phạm trong công tác tổ chức sắp xếp các đối tượng tạm giam theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Chương III Quy chế về tạm giữ, tạm giam; trong kỳ, không có trường hợp nào Viện kiểm sát phải trả tự do theo khoản 1, Điều 28 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân.

-Tổng số người bị bắt tạm giữ mới 139 người (tăng so với cùng kỳ năm trước 21 người. Các cơ quan tiến hành tố tụng đã giải quyết 139 người, trong đó: Số truy nã chuyển tạm giam 9 người, khởi tố hình sự 120 người = 92,3%, cơ quan bắt giữ trả tự do, xử lý hành chính 10 người =7,7%.

-Tổng số người bị tạm giam là 347 người (mới 192), so với cùng kỳ năm trước tăng 56 người. Các cơ quan tiến hành tố tụng đã giải quyết 194 người. Số người bị tạm giam chết 1 người. Hiện còn 152 người đều trong hạn luật định.

-Phạm nhân thi hành án: 83 người (mới 45); Đã giải quyết 25 người; số chết 1 người; hiện còn 57 người.

Viện kiểm sát tỉnh đã nghiên cứu hồ sơ và tham gia Hội đồng xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù đối với 277 phạm nhân tại Trại tạm giam Công an tỉnh và Trại giam Nghĩa An trong các đợt xét giảm án đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

### **2.2) Công tác kiểm sát thi hành án hình sự:**

Tổng số bị án phải thi hành 235 người (mới 223); số bị án đã thi hành 221 người; số bị án chưa thi hành 14 người (trong đó hoãn thi hành 11, trốn chưa bắt lại được 3).

Công tác thi hành án hình sự được đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, các trường hợp án có hiệu lực đều được thi hành, trừ 3 trường hợp trốn đã có lệnh truy nã nhưng chưa bắt lại được và 11 bị án được hoãn thi hành án. Viện kiểm sát hai cấp đã kiểm sát 223 quyết định thi hành án của Tòa án. VKS cấp huyện đã trực tiếp kiểm sát thi hành án phạt tù cho hưởng án treo và cải tạo không giam giữ 9 điểm tại UBND xã, phường; phát hiện và kháng nghị những vi phạm chủ yếu như: Người được phân công trực tiếp theo dõi giám sát giáo dục đối với bị án được hưởng án treo chưa báo cáo định kỳ đầy đủ với chủ tịch UBND xã về tình hình chấp hành án treo của người được hưởng án treo, chưa cấp giấy chứng nhận cho bị án đã chấp hành xong thời gian thử thách, lập hồ sơ theo dõi chưa đầy đủ.... Đã ban hành 2 bản kháng nghị và 5 bản kiến nghị yêu cầu chấn chỉnh khắc phục vi phạm được UBND các phường, xã chấp nhận.

### **3. Công tác kiểm sát thi hành án dân sự:**

Tổng số việc phải thi hành án 1923 việc (mới 1046). Cơ quan thi hành án đã thi hành xong 932 việc. Tổng số tiền phải thi hành 91.029.528.732 đồng. Cơ quan thi hành án đã thu được 45.514.764.366 đồng =50%; đã chi cho các đối tượng được nhận 45.087.299.986 đồng.

VKS hai cấp đã lập hồ sơ đối với các việc đình chỉ, trả lại đơn yêu cầu thi hành án; kiểm sát 1046 quyết định thi hành án. VKS cấp huyện kiểm sát 4 điểm tại cơ quan thi hành án cùng cấp; yêu cầu cơ quan thi hành án tự kiểm tra 4 điểm. Đã ban hành 4 bản kết luận kiến nghị yêu cầu những đơn vị được kiểm sát

-Thụ lý mới 1 vụ án giám đốc thẩm; Tòa án đã đưa ra xét xử; có Kiểm sát viên tham gia phiên tòa.

#### **5.Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp:**

Viện kiểm sát hai cấp đã tiếp 25 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo. Những người đến khiếu nại đã được Lãnh đạo và Kiểm sát viên tiếp theo quy định. Viện kiểm sát hai cấp tiếp nhận 59 đơn khiếu nại, tố cáo và phản ánh, kiến nghị về lĩnh vực hình sự, dân sự, thi hành án; trong đó thuộc thẩm quyền giải quyết 27 đơn, VKS hai cấp đã nghiên cứu giải quyết xong 25 đơn theo đúng quy định của pháp luật; đối với các đơn khiếu nại, tố cáo không thuộc thẩm quyền đã chuyển hoặc hướng dẫn công dân đến các cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền để được giải quyết.

#### **6.Công tác xây dựng ngành:**

Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, kiểm sát viên Chỉ thị về công tác kiểm sát và công tác thi đua của Viện trưởng VKSND tối cao năm 2011; xây dựng và tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch công tác kiểm sát và công tác thi đua năm 2011 đúng tiến độ thời gian. Toàn ngành đã quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII; tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị

quyết 49 và Kết luận số 79 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện và Đảng ủy chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất chính trị và phẩm chất đạo đức cho đội ngũ Kiểm sát viên, cán bộ công chức; quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ công chức học tập, nâng cao trình độ và năng lực công tác; tiếp tục thực hiện có chất lượng cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; tiến hành kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị công tác năm 2011 và thực hiện Quy chế dân chủ, thực hành tiết kiệm chống lãng phí ở VKS hai cấp; xây dựng đề án về thành lập Viện kiểm sát khu vực; chuẩn bị cơ sở và tham gia Hội nghị các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam-Lào.

Công tác điều động, luân chuyển, sắp xếp, bố trí hợp lý cán bộ được lãnh đạo VKS hai cấp chú trọng; công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công chức được thực hiện thường xuyên, VKS tỉnh đã đề nghị VKSND tối cao bổ nhiệm 3 đồng chí Kiểm sát viên; Viện trưởng VKS tỉnh bổ nhiệm mới 1 lãnh đạo cấp phòng, 1 Kiểm tra viên; điều động, chuyển đổi vị trí 1 lãnh đạo cấp huyện, 6 lãnh đạo cấp phòng, 4 Kiểm sát viên, 2 Kiểm tra viên và 4 công chức; đã thực hiện xong công tác quy hoạch lãnh đạo VKSND hai cấp giai đoạn 2011-2015.

Toàn ngành đã triển khai thực hiện chủ trương công khai tài chính, công khai dự toán, phân bổ kinh phí năm 2011. Sửa đổi, ban hành và thực hiện nghiêm túc Quy chế chi tiêu nội bộ; đảm bảo chế độ tự chủ tài chính theo Nghị định 130 của Chính Phủ. Chế độ chứng từ sổ sách kế toán của VKS hai cấp đảm bảo thủ tục, trình tự và đúng quy định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành.

Viện kiểm sát hai cấp đã chấp hành nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo theo Quy chế 198, thực hiện đầy đủ có hiệu quả các chuyên đề; tiến hành triển khai thực hiện Luật thi hành án hình sự và Luật tố tụng hành chính; tiếp tục phối hợp với Công an - Tòa cùng cấp thực hiện có hiệu quả công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm.

**Tóm lại:** Trong sáu tháng đầu năm 2011, ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị đã có nhiều cố gắng và đã đạt được những kết quả nhất định trên các lĩnh vực công tác, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tuy nhiên trong hoạt động thực hiện chức năng, vẫn còn một số tồn tại như việc phát hiện các vi phạm của Cơ quan điều tra, Tòa án để kiến nghị còn ít; tình trạng trả hồ sơ còn nhiều; công tác phối, kết hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ có lúc, có nơi hiệu quả chưa cao.

### **III- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2011:**

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được của công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2011, 6 tháng cuối năm 2011, ngành Kiểm sát Quảng Trị đặt ra và phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ:

- Tiếp tục bám sát vào các chỉ tiêu đã đề ra để hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ cả năm 2011; phối hợp với các ngành chức năng trong việc nắm, quản lý và xử lý các tin báo, tố giác tội phạm; kiểm sát chặt chẽ việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng các biện pháp ngăn chặn; chủ động phối hợp với các cơ quan làm án đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án; phấn đấu không để xảy ra việc bắt, giam, giữ, khởi tố, truy tố, xét xử oan sai. Tiếp tục nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố tại phiên tòa, tăng cường phối hợp với Tòa án để tổ chức các phiên tòa theo yêu cầu cải cách tư pháp. Tập trung nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, hành chính, kinh tế, lao động; tiếp tục triển khai và thực hiện tốt Bộ Luật tố tụng dân sự bổ sung, Luật tố tụng hành chính, Luật thi hành án hình sự. Thực hiện nghiêm túc Quy chế công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, công tác kiểm sát thi hành án. Giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

- Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của Viện kiểm sát hai cấp; tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm về cải cách tư pháp; hoàn thành và báo cáo đề án về thành lập Viện kiểm sát khu vực. Triển khai thực hiện nghiêm túc, có kết quả kế hoạch kiểm tra của Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh năm 2011.

Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự giám sát của HĐND, sự giúp đỡ tạo điều kiện của UBND, UBMTTQ, các cơ quan ban ngành và nhân dân trong tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan tư pháp để khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Kính chúc các quý vị đại biểu sức khỏe, xin chân thành cảm ơn.

Nơi nhận:

- Các đại biểu HĐND
- Lãnh đạo
- Lưu



**Lê Xuân Đường**